



ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินฯ
(ประเมินบุคคลประกอบการสัมภาษณ์)

ตามประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๙ สังกัดกลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ศูนย์หอศิลป์ โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการคัดเลือกที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่สำนักงานเลขาธิการกรม (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง ดังกล่าว รวมจำนวน ๒ ราย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินฯ (ประเมินบุคคลประกอบการสัมภาษณ์) พร้อมเลขประจำตัวสอบให้ทราบ และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ มาเข้ารับการประเมินบุคคลประกอบการสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยให้มารายงานตัวก่อนเวลาเข้าสอบ ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที หากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ไม่มาเข้ารับการประเมินฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมินฯ ครั้งนี้ (รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย ๑ และ ๒)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายโกวิท ผกามาศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง
(ประเมินบุคคลประกอบการสัมภาษณ์)
(เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๙
สังกัดกลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ศูนย์หอศิลป์

เลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ	หน่วยงาน/สังกัด
๐๑	นางสาวณัฐธิกา ณ ระนอง	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ	ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน
๐๒	นางสาวจิตสุภักดิ์ ตันติเกษตรกิจ	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ	ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน

กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง
(ประเมินบุคคลประกอบการสัมภาษณ์)
(เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ตามประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับ
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง ลงวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ตำแหน่ง จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินฯ
(ประเมินบุคคลประกอบการสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินฯ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เข้ารับการ
ประเมินบุคคลประกอบการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการประเมินบุคคลฯ ดังนี้

วันที่ และเวลาสอบ	ตำแหน่ง	เลข ประจำตัว สอบ	สถานที่สอบ
วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๙ สังกัดกลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ศูนย์หอศิลป์	๐๑ - ๐๒ (๒ ราย)	ณ ห้องประชุมสำนักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๓

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ มารายงานตัวก่อนเวลาเข้ารับการประเมินฯ ๓๐ นาที
ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๓ ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
ไม่มาเข้ารับการประเมินฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการประเมินฯ ครั้งนี้

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๓.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
๓.๒ เมื่อออกจากห้องประเมินฯ ไปแล้ว ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวน
แก่ผู้ที่ยังประเมินอยู่

๓.๓ ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19)

ผู้เข้าประเมินฯ รายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการประเมินฯ นี้ อาจไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้ารับการประเมินฯ